

คำสั่ง

คดีหมายเลขดำที่

ลต. ๕ /๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่

ลต. ๑๒ /๒๕๕๖

## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ความคดีเลือกตั้ง

ระหว่าง	{	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ร้อง
		นายปานโชค ประพันธ์วงศ์	ผู้คัดค้าน

เรื่อง คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๕ และผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้คัดค้านกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ โดยมีข้อกล่าวหาอันเป็นสาระสำคัญว่า ผู้คัดค้านก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายพอพันธ์ ประพันธ์วงศ์ ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผู้คัดค้านให้เงินแก่พันจ่าอากาศเอก

/แสง หมี่ทอง

แสง หมีทอง จำนวน ๖๐๐ บาท ที่บ้านเลขที่ ๓๔ ซอย ๙ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ของนายพอพันธ์ เพื่อจูงใจพันจ่าอากาศเอกแสงผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่าในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ดังกล่าว เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ชุดป้องกันและหาข่าวการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ รับแจ้งจากสายลับว่าที่บ้านเลขที่ ๓๔ ซอย ๙ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านของนายพอพันธ์บิดาของผู้คัดค้านกำลังแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจึงไปซุ่มสังเกตการณ์ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ นาฬิกา พันจ่าอากาศเอกแสงขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านหลังดังกล่าว จึงแสดงตัวและขอตรวจค้นพบธนบัตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท บรรจุอยู่ในซองสีขาว จำนวน ๒ ซอง ซองละ ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐ บาท หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ (ส.ถ.๑๐) ที่มีถึงเจ้าบ้านเลขที่ ๑๖/๑ ซอย ๙ ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อพันจ่าอากาศเอกแสงกับพวกรวม ๕ คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ฉบับ และเอกสารเขียนด้วยลายมือของกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๓๘ โรงเรียนบ้านท่าเมืองลิ่ง ตำบลป่าตัน มีข้อความว่า “บ้านเลขที่ ๓๔ พอพันธ์” ๑ แผ่น จึงตรวจยึดและสอบถามถึงแหล่งที่มาของธนบัตรและเอกสารดังกล่าว พันจ่าอากาศเอกแสงรับว่าเงินดังกล่าวได้รับจากนายพอพันธ์เป็นค่าน้ำมันรถและให้ช่วยกัน ซึ่งพันจ่าอากาศเอกแสงทราบทันทีว่าให้ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ระหว่างนั้นนายพอพันธ์ขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านรับว่าตนได้มอบเงินดังกล่าวให้แก่พันจ่าอากาศเอกแสงจริง แต่เป็นการมอบเพื่อนำไปร่วมทำบุญ จากนั้นผู้จับกุมอนุญาตให้พันจ่าอากาศเอกแสงใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๓๘ โรงเรียนบ้านท่าเมืองลิ่ง

แล้วเชิญตัวไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบันทึกการจับกุม และบันทึกถ้อยคำ พร้อมยึดธนบัตรและเอกสารที่ตรวจพบทั้งหมดเป็นของกลาง แล้วแจ้ง ข้อกล่าวหาให้ทราบ พันจ่าอากาศเอกแสงรับสารภาพ จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อไป และได้ความจากพันจ่าอากาศเอกแสงว่าในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นครเชียงใหม่ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา พันจ่าอากาศเอกแสงซึ่งเป็นเพื่อนกับนายพอพันธ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๖/๑ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาประมาณ ๔ ปี ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๓๘ โรงเรียนบ้านท่าเมืองล่าง แจ้แก๋ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งว่า อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีชื่อในบ้านหลังดังกล่าว พันจ่าอากาศเอกแสงโทรศัพท์หานายพอพันธ์แล้วไปพบนายพอพันธ์ที่บ้าน จากนั้นนายพอพันธ์มอบหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ.๑๐) ให้พันจ่าอากาศเอกแสงพร้อมเงินของกลาง โดยบอกว่าเป็นค่าน้ำมันรถและให้พันจ่าอากาศเอกแสง ช่วยเหลือกัน ซึ่งหมายถึงให้ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านเนื่องจากนายพอพันธ์เคยบอก ให้ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน และเพิ่งทราบภายหลังว่าตนมีชื่ออยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้คัดค้าน รวมทั้งมีหนังสือเชิญนายพอพันธ์ไปให้ถ้อยคำ ต่ออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจนถึงที่สุดแล้ว แต่ผู้คัดค้านและนายพอพันธ์ไม่มาให้ถ้อยคำ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เมื่อพันจ่าอากาศเอกแสงรับสารภาพทันทีโดยให้ รายละเอียดถึงที่มาของเงินของกลางขณะทำการตรวจค้นจับกุม พันจ่าอากาศเอกแสงเป็นเพื่อน กับนายพอพันธ์ ผู้คัดค้านเป็นบุตรของนายพอพันธ์และมีชื่อและอยู่อาศัยที่บ้านเลขที่ ๓๔ ของนายพอพันธ์อันเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับที่เกิดเหตุ กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้คัดค้าน ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายพอพันธ์แจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้

/ลงคะแนนเลือกตั้ง

ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ อันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อให้ผู้คัดค้าน ได้รับการเลือกตั้ง ขอให้หมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนด ๑ ปี

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องเคลือบคลุม เพราะผู้คัดค้านไม่เข้าใจคำร้อง ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ใด หมายถึงผู้คัดค้านหรือไม่ ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคดีนี้ ผู้คัดค้าน ไม่ได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายพอพันธ์ ประพันธ์วงศ์ บิดาผู้คัดค้าน เป็นตัวแทน (หัวคะแนน) ให้เงินแก่พันจ่าอากาศเอกแสง หมีทอง จำนวน ๖๐๐ บาท ตามคำร้อง เพื่อให้ ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านแก่อย่างใด และพันจ่าอากาศเอกแสงซึ่งถูกดำเนินคดีอาญาก็ปฏิเสธ ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาลว่าไม่ได้รับเงินจากนายพอพันธ์เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ให้แก่ผู้คัดค้าน ทั้งผู้ร้องไม่ดำเนินคดีแก่นายพอพันธ์เพราะเห็นว่าพยานหลักฐานไม่ชัดเจน อีกทั้งผู้ร้องไม่แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายพอพันธ์ว่าเป็นผู้ซื้อเสียงเลือกตั้งและไม่แจ้งข้อกล่าวหาแก่ ผู้คัดค้านว่าเป็นผู้สนับสนุนให้นายพอพันธ์จ่ายเงินให้แก่พันจ่าอากาศเอกแสงเพื่อจูงใจให้ ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องกล่าวหาแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นการสืบสวนสอบสวน และพยานหลักฐานของผู้ร้องได้มาโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งผู้ร้องไม่มีหลักฐาน ยืนยันว่าการกระทำของผู้คัดค้านไม่สุจริตอย่างไร ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ผู้คัดค้านแถลงสละข้อต่อสู้เรื่องคำร้องเคลือบคลุม หรือไม่ และก่อนไต่สวนพยานผู้ร้องและผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านแถลงสละประเด็นข้อแรกที่ว่า กระบวนการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนแล้ว ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวน และคำรับของคู่ความรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลข ๕ ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผลปรากฏว่าผู้คัดค้านไม่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งความปรากฏต่อผู้ร้องว่าการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วได้ความว่าในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังกล่าว เวลาก่อนเที่ยงพันจ่าอากาศเอกแสง หมีทอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๓๘ โรงเรียนบ้านท่าเมืองล่าง โดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของนายพอพันธ์ ประพันธ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อพันจ่าอากาศเอกแสงในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บ้านของนายพอพันธ์ เจ้าหน้าที่จึงเขียนข้อความในกระดาษว่า “บ้านเลขที่ ๓๔ พอพันธ์” ตามบัญชีสำนวนการเลือกตั้ง ท้องถิ่นเอกสารหมายเลข ร.๑ แผ่นที่ ๔๘ มอบให้พันจ่าอากาศเอกแสงไป จากนั้นพันจ่าอากาศเอกแสงไปพบนายพอพันธ์ที่บ้านเลขที่ ๓๔ ซอย ๙ ถนนป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพอพันธ์มอบหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ (ส.ถ.๑๐) ที่มีถึงเจ้าบ้านเลขที่ ๑๖/๑ ซอย ๙ ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อพันจ่าอากาศเอกแสงกับพวกรวม ๕ คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑ แผ่นที่ ๔๓ พร้อมซองสีขาว จำนวน ๒ ซอง ภายในบรรจุเงินซองละ ๓๐๐ บาท ให้แก่พันจ่าอากาศเอกแสง เมื่อพันจ่าอากาศเอกแสงออกจากบ้านของนายพอพันธ์เจ้าพนักงานตำรวจชุดป้องปรามและหาข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ดักข่มอยู่ เนื่องจากรับแจ้งจากสายลับว่าที่บ้านของนายพอพันธ์แจกเงินซื้อเสียง จับกุมพันจ่าอากาศเอกแสง

ยึดธนบัตรและเอกสารดังกล่าวเป็นของกลาง ซึ่งพันจ่าอากาศเอกแสงบอกถึงแหล่งที่มาของเงินของกลางว่านายพอพันธ์มอบให้ ผู้คัดค้านแถลงรับข้อเท็จจริงว่านายพอพันธ์มอบเงินของกลางให้แก่พันจ่าอากาศเอกแสงก่อนถูกจับกุม

พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า นายพอพันธ์มอบเงินของกลางให้แก่พันจ่าอากาศเอกแสงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านหรือไม่ เห็นว่า พันจ่าอากาศเอกแสงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ได้มีชื่อและพักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๓๔ ของนายพอพันธ์ นายพอพันธ์มอบเงินของกลางให้พันจ่าอากาศเอกแสงในวันเลือกตั้ง บริเวณหน่วยเลือกตั้งและก่อนไปเลือกตั้ง ตลอดทั้งพันจ่าอากาศเอกแสงรับในชั้นจับกุม และในชั้นให้ถ้อยคำต่ออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนภายหลังถูกจับกุมทันทีทันใดว่านายพอพันธ์ให้เงินของกลางเป็นค่าน้ำมันรถและให้ช่วยเหลือกัน ซึ่งหมายถึงให้ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน กับลงชื่อในบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย ร.๑ แผ่นที่ ๑๑๘ ถึง ๑๒๑ และในบันทึกถ้อยคำเอกสารหมาย ร.๑ แผ่นที่ ๑๒๒ ถึง ๑๒๔ ส่วนที่พันจ่าอากาศเอกแสงอ้างว่าลงชื่อไปเพราะป่วยไม่มีสติและไม่ทราบข้อความ ก็ขัดต่อเหตุผล เพราะพันจ่าอากาศเอกแสงรับราชการทหารมาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งตามวิสัยแล้วก่อนลงชื่อในเอกสารใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้ซึ่งหากลงชื่อไปแล้วจะต้องผูกพันตนเองในการรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญายิ่งจะต้องอ่านข้อความเสียก่อนที่จะลงชื่อ และไม่ปรากฏว่ามีการบังคับขู่脅ให้ลงชื่อ กับได้รับความจากพันจ่าอากาศเอกแสงอีกว่าไม่เคยรู้จักและมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้จับกุมและผู้บันทึกถ้อยคำ ทั้งบันทึกการจับกุมและบันทึกถ้อยคำเกิดขึ้นทันทีหลังถูกจับกุมและมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนยากแก่การปรุงแต่งซึ่งเอง ทั้งมีการบันทึกภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่ถูกจับกุมดังที่ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๑ แผ่นที่ ๑๑๓ ถึง ๑๑๗ อีกทั้งพันจ่าอากาศเอกแสงยังตอบศาลว่าในการทำบันทึกการจับกุมและบันทึกถ้อยคำดังกล่าวมีการอ่านให้พยานฟัง กรณีจึงเชื่อว่า

/พันจ่าอากาศ

พันจ่าอากาศเอกแสงลงชื่อในบันทึกการจับกุมและบันทึกถ้อยคำโดยทราบข้อความและโดยสมัครใจ ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี นอกจากนี้ยังได้ความจากบันทึกคำให้การของนายพอพันธ์ และที่นายพอพันธ์ตอบทนายผู้คัดค้านขออนุญาตศาลถามว่า เมื่อนายพอพันธ์พบกับ พันจ่าอากาศเอกแสงในวันเกิดเหตุ ก่อนที่พันจ่าอากาศเอกแสงจะออกจากบ้านของนายพอพันธ์ นายพอพันธ์ได้พูดคุยว่า “บุตรชายหมายถึงผู้คัดค้านลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข ๕ ขอให้ช่วยกันหน่อยนะ ขอให้ช่วยลงคะแนนด้วย” แล้วให้นำรายชื่อไปที่หน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับ ได้ความตามบันทึกคำให้การของพันจ่าอากาศเอกแสงและที่พันจ่าอากาศเอกแสงตอบ ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องขออนุญาตศาลถามว่า พันจ่าอากาศเอกแสงลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน ส่วนที่ผู้คัดค้านต่อสู้ว่า ผู้ร้องไม่ดำเนินคดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของพันจ่าอากาศเอกแสง และนายพอพันธ์นั้น เห็นว่า เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้ร้อง ซึ่งไม่กระทบต่อการวินิจฉัยคดีนี้ จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่วินิจฉัยมาฟังได้แน่ชัดว่านายพอพันธ์ให้เงินของกลางแก่ พันจ่าอากาศเอกแสงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน

มีประเด็นต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่า ผู้คัดค้านก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ ในการกระทำของนายพอพันธ์อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ หรือไม่ เห็นว่า ในข้อนี้ถึงแม้ผู้ร้องจะไม่มี พยานหลักฐานใดยืนยันว่าผู้คัดค้านก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำของนายพอพันธ์ แต่จากการที่นายพอพันธ์กับผู้คัดค้านมีสายสัมพันธ์เป็นญาติสืบสายโลหิตใกล้ชิดกัน โดยนายพอพันธ์ เป็นบิดาของผู้คัดค้าน และผู้คัดค้านมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๔ ของนายพอพันธ์ ทั้งผู้คัดค้าน ตอบศาลว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำ และนายพอพันธ์ตอบทนายผู้คัดค้าน ขออนุญาตศาลถามรับว่า นายพอพันธ์เคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่มาก่อน ๒ สมัย ฉะนั้นเมื่อผู้คัดค้านสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งนี้ย่อมเป็นเรื่องปกติ

/ที่นายพอพันธ์

ที่นายพอพันธ์จะต้องช่วยหาเสียงให้แก่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุตรชาย ทั้งผู้คัดค้านก็ตอบทนายผู้คัดค้าน  
ขออนุญาตศาลถามยอมรับว่านายพอพันธ์ช่วยหาเสียงให้ผู้คัดค้านด้วย กรณีมีเหตุอันสมควรเชื่อว่า  
ผู้คัดค้านก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายพอพันธ์ให้เงินของกลางแก่พันจ่าอากาศเอกแสง  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ มีผลให้การเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไป  
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายปานโชค ประพันธ์วงศ์ ผู้คัดค้าน  
มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันมีคำสั่ง.

นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์

นายชาตรี หาญไพโรจน์

นายเย็นดี มณฑิรรัตน์